

Số: 122/KH-UBND

Cát Tiên, ngày 02 tháng 8 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thực hiện Văn bản số 2854/UBND-NC ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 4076/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. UBND huyện Cát Tiên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

### 1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 theo Chỉ thị số 31-CT/TU.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Phát hiện, ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng theo quy định; từng bước hạn chế, đẩy lùi tham nhũng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

### 2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hoá, có giải pháp cụ thể, đồng bộ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện; gắn công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải xem công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài; từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm theo đúng quy định; đồng thời, tổ chức thi hành dứt điểm các sai phạm



phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, tạo chuyển biến mới trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường sự lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

## II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đầy đủ, đồng bộ các nội dung theo Chỉ thị số 31-CT/TU phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

### 1. Công tác nội chính

- Nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự; trong đó, đặc biệt quan tâm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, giải quyết các đối tượng chống đối chính trị liên kết trong - ngoài huyện, trong - ngoài tỉnh hình thành các hội, nhóm, tổ chức chính trị đối lập chống phá, xuyên tạc đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước; dấu hiệu móc nối, lôi kéo, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, ly khai tự trị; các tà đạo hình thành mới, các hoạt động núp bóng tài trợ, thiện nguyện để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép; các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất có nguồn gốc từ nông lâm trường, đất quốc phòng và doanh nghiệp nhà nước hoặc các trường hợp đòi lại đất cũ liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

- Kết hợp chặt chẽ giữa “*phòng*” và “*chống*” tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, không để tội phạm lộ hành gây bức xúc cho Nhân dân, tinh thần phòng ngừa tội phạm phải đi trước, xử lý tội phạm phải quyết liệt, không khoan nhượng; trong đó:

+ Đối với “*phòng*” tội phạm: Cần chủ động phân tích, đánh giá nguyên nhân, điều kiện phát sinh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Coi trọng sử dụng biện pháp hành chính: đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; quản lý chặt chẽ các đối tượng tù tha, đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đối tượng thi hành án hình sự về; làm tốt công tác quản lý, xử lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; cảnh báo, nhắc nhở, kiên quyết ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

+ Đối với “*chống*” tội phạm: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã; nâng cao tỷ lệ điều tra, phá án các loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường.

- Trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:



+ Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiếp và đối thoại với công dân. Tập trung giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các đơn thư mới phát sinh, không để quá hạn, không trình xin ý kiến cấp trên khi chưa xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Sau khi chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải theo dõi, đôn đốc việc xử lý, đề nghị phản hồi kết quả giải quyết.

+ Trong giải quyết khiếu nại, trường hợp các quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan có thẩm quyền mà bị Tòa án nhân dân các cấp tuyên hủy thì phải kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá nội dung bản án để thực hiện quyền kháng cáo, kháng nghị (*nếu có căn cứ cho rằng bản án tuyên không đúng pháp luật*) không để quá thời hạn, gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý tội phạm:

+ Các vi phạm có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra phải được chuyển đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền; các tin báo, tố giác về tội phạm phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời đúng quy trình, thủ tục và thời hạn.

+ Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong việc tra cứu tiền án, tiền sự và vi phạm đã xử phạt hành chính của các đối tượng vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết nguồn tin báo, tố giác tội phạm để xem xét tình tiết định tội theo đúng quy định tại Bộ luật Hình sự.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác định giá tài sản; đo vẽ hiện trạng sử dụng đất, lồng ghép bản đồ, thẩm định và xác nhận các bản vẽ đo đạc trong các vụ án tranh chấp đất đai; tham gia tranh tụng tại các phiên tòa hành chính và thi hành án hành chính. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

## **2. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Cơ quan, đơn vị nào thiếu trách nhiệm, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực thì người đứng đầu phải bị xem xét xử lý trách nhiệm theo đúng quy định; nghiêm cấm việc bao che, ngăn chặn việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

- Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, tập trung vào các nội dung còn hạn chế cần khắc phục.



- Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền; tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chú trọng về nội dung và đa dạng về hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Tránh tình trạng có xây dựng kế hoạch nhưng không triển khai thực hiện hoặc có triển khai nhưng “qua loa”, “đại khái”, không thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để triển khai hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

- Nghiên cứu kỹ và phổ biến các quy định về kê khai tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn để tránh trường hợp kê khai không đúng, không đầy đủ; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào một số lĩnh vực: công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản...

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị: Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Quy định số 23-QĐ/TU ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật...

- Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thể chế hóa tại Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Thông báo Kết luận số 672-TB/TU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết



luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo đúng quy định.

- Phát huy tốt hiệu quả vai trò của cơ quan truyền thông; tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn:

- Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (*gửi về Thanh tra huyện để tổng hợp, theo dõi*); đồng thời, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Các cơ quan trong khối Nội chính huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tăng cường các tin, bài, chuyên mục để tuyên truyền, phản ánh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

4. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để



nêu gương và nhân rộng gương điển hình; đồng thời, tham mưu xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

**5.** Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo chỉ đạo của UBND tỉnh./

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UB MTTQVN huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CA, VKS, TA, UBKT HU;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TTr.



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hoàng Phúc**